

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า หลังเฟดยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องถอน QE

- \*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่าขึ้น หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะเริ่มถอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเร็ว ๆ นี้ เหมือนอย่างที่ตลาดกังวลกันก่อนหน้านี้
- \*ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก จากที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้ หลังเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณใหม่ที่บ่งชี้ว่าเฟดเตรียมปรับลดมาตรการกระตุ้น ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนหน้า
- \*เฟดระบุว่า จะดำเนินโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง(MBS) ในวงเงินรวม 8.5 หมื่นล้านต่อเดือนต่อไป และตั้งข้อสังเกตถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อัตราเงินเฟ้อต่ำเกินไป ซึ่งเป็นท่าทีแบบผ่อนคลาย ที่สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อดอลลาร์ เพราะคาดหวังว่าเฟดจะลดมาตรการกระตุ้นในเร็ว ๆ นี้
- \*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ประจำไตรมาส 2/56 โดยระบุว่าจีดีพีขยายตัว 1.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 1.0%
- \*นักลงทุนระมัดระวังก่อนทราบผลการประชุมนโยบาย ของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) และธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) ในวันนี้ โดยคาดว่าอีซีบีจะชะลอออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม แต่จะคงการชี้แนะล่วงหน้าของเดือนที่แล้ว ที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวที่ระดับ 0.5% หรือต่ำกว่านั้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง
- \*ผลสำรวจของเอสพีซี ระบุว่า ภาคการผลิตของจีนหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ในเดือนก.ค. โดยร่วงลงสู่ระดับ 47.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี ขณะที่ยอดสั่งซื้อใหม่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปีนี้
- \*แต่ผลสำรวจของเอสพีซี ออกมาสวนทางกับผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน ซึ่งเปิดเผยในเช้านี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ในภาคการผลิตของทางการจีน ปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 50.3 ใน ก.ค. จาก 50.1 ในเดือนมิ.ย.และสูงกว่าผลสำรวจของรอยเตอร์ที่ 49.9

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.357 บาท

\*09.08 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.22/25 จาก 31.32/33 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.24/28 จาก 31.29/34 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.25/28 จาก 97.74 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3275/77 จาก 1.3332 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ปรับตัวลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) หลังจากตัวเลขการ  
ผลิตของทางการจีนออกมาดี และเฟดเองก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ซึ่งพอไม่ชัดเจน  
อะไรที่มัน overshoot ไปก่อนหน้านี้ ก็ปรับลงมา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้กลับมาแข็งค่าขึ้น โดยได้แรงหนุนจากตัวเลข  
ภาคการผลิตของจีนที่ออกมาดี รวมทั้งการที่เฟดยังไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่ม  
ถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ว ๆ นี้หรือไม่ ก็ทำให้มีแรงขายดอลลาร์กลับออกมา  
หลังมีแรงซื้อเข้ามา มาก ก่อนที่ราบผลประชุมเฟดเมื่อวานนี้

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่าได้อีกเล็กน้อย โดยมอง  
แนวต้านไว้ที่ 31.15 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 31.30

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้